
10.10.23 - fyrsti fundur 
Mættir: 5 
Foreldraráð: Jónatan, Auður, Sonja, Starfsmenn Núps :Svana og Elín Birta 

 
- Ákveðið var að fundir foreldraráðs yrðu á mánudögum, kl 15:30. Annan hvern mánuð. 
- Sonja kosin ritari. 
- Starfsáætluninn hefur verið kláruð og er tilbúin til yfirferðar. 
- Rætt var um Kópavogsbæjar  þess efnis að stjórnendur megi ekki senda börn heim 

þegar það er mannekla á deildinni. Allir viðstaddir voru sammála um að það ætti að vera 
í forgangi að hafa samband við foreldra og láta sækja börnin ef um svona atvik væri að 
ræða eða að minnsta kosti láta foreldra vita af ástandinu. 

- Rætt var um “Kópavogs módelið”, vorum upplýst um að það yrði endurmat bráðum á 
þessu og að foreldraráð eru beðin um að mæta og segja frá sínum skoðunum. 

- Vetraleyfið 26.-27.okt. 4 skólar verða opnir í Kópavogi. Leikskólum verður ekki blandað 
saman heldur hefur hver skóli eina deild. 

- Staðan á starfsmannahaldi er góð, búið að ráða í flestar stöður 
 

- Bakvarðarsveit verður stofnuð hjá Kópavogsbæ til að bregðast við manneklu. Ef einhver 
þekkir einhvern sem hefur áhuga á að starfa í henni má gjarnan láta leikskólastjóra vita  
 
Næsti fundur foreldraráðs verður mánudaginn 4. Desember kl 15:30 


